


บัญชีแนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดว่า
๑. นางวัฒนา ฆะอบทิพย์	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม สายหนองระกำ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนางานตรวจสอบภายในด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
๒. น.ส.ดอกคุณ ศรีสุธรรม	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการเพิ่ม ศักยภาพศูนย์ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำชุมชน ประจำอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบการ ควบคุมและการบริหารสินทรัพย์ของเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัด</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
๓. นางเพลินพิศ ลามศรีจันทร์	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบภายในด้าน การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ (Financial and Compliance) ของโครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนาคู่มืองานตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
๔. นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวหาดนางเหงาและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๙๖๒,๐๐๐ บาท</p>

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดว่า
	<p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การตรวจสอบด้วยระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Based Auditing)</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๕. น.ส.นันทน์ภัส ดีพร้อม</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนทอง ตำบลตรวจอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๖. นางเรณู เลิศอุดมโชค</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและการประมง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อย ศูนย์เรียนรู้และผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและความสำเร็จขององค์กร</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๗. น.ส.สุเมษา ธรรมสถาพรศิริ</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) และด้านการเงินการบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial &amp; Complaint Audit) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics)</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๘. นางมานิตา จันโทวาท</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการ (Performance Audit) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จังหวัดเลย จำนวน ๓๕ โครงการ</p>

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดว่า
	<p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐยุคใหม่</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๙. น.ส.ธิดาภากร คำภะวา</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (แบบตอกเข็ม) บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลีลั้งก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๑๐. น.ส.สุวีรพร สายสุวรรณ</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ (Financial &amp; Compliance Audit) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติและด้านความมั่นคง กิจกรรมหลักเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตานิมา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การพัฒนางานตรวจสอบภายใน สู่มาตรฐานแบบมืออาชีพ</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๑๑. นางเนาวรัตน์ สมพงษ์</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u> เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการการจัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบเพื่อเพิ่มคุณค่างานตรวจสอบภายใน</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
<p>๑๒. นายเอกธาดากร ตามพร</p>	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง รายงานการตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Financial &amp; Compliance Audit) โครงการสำรวจซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p style="text-align: right;"></p>

ชื่อ - สกุล	ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดว่า
	<p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u>  เรื่อง การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พื้นฐาน) ที่ควรรู้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>
๑๓. น.ส.ณิชา คชรัตน์	<p><u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u>  เรื่อง การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา”</p> <p><u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</u>  เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">รายละเอียด</a></p>

